

MTTQ HUYỆN TIỀN HẢI Phát huy sức mạnh khởi đại đoàn kết toàn dân

Thời gian qua, MTTQ huyện Tiên Hải cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động phát huy sức mạnh khởi đại đoàn kết toàn dân, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.



Cán bộ MTTQ xã Vân Trường (Tiên Hải) gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân.

Xã Vân Trường là một trong những địa phương có nhiều giáo dân của huyện Tiên Hải. Với 53% dân số theo đạo Thiên Chúa, tập trung ở 3 thôn sông đồng bào lương - giáo trong xã luôn sống thuận hòa, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Toàn xã luôn duy trì diện tích gieo cấy lúa 396ha, năng suất đạt 65 tạ/ha/vụ. Diện tích cây màu 65ha, riêng vùng chuyên màu 5,5ha luân canh các loại cây dưa hấu, dưa lê, khoai tây cho thu nhập cao gấp 4 - 5 lần so với cây lúa. Đặc biệt, trong vụ dưa hấu vừa qua nhiều gia đình có

thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Dương, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Quan Cao chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho bà con trong thôn chuyển đổi diện tích đất canh tác, hỗ trợ về giống, vốn để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Với đặc điểm là thôn Công giáo toàn thôn, Ban công tác mặt trận, lãnh đạo thôn, trong đó có 5 đảng viên là người có đạo đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực lao động sản xuất, không để xảy ra mâu thuẫn. Đầu năm

2023, giáo xứ Quan Cao đã tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của xã số tiền 5 triệu đồng. Xã An Ninh luôn coi hoạt động sức mạnh đoàn kết toàn dân để xóa nhà ở dột nát cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng. Ông Nguyễn Khắc Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Từ năm 2019 - 2023, chính quyền cùng nhân dân trong xã đã sửa chữa, xây mới 12 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 840 triệu đồng. Để có nguồn kinh phí, MTTQ xã đã trực tiếp viết thư kêu gọi, tuyên truyền, vận động sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, các đồng tộc, con em xa quê. Cùng với đó, cấp ủy,

chính quyền phối hợp chặt chẽ với các linh mục, trụ trì để huy động sự tham gia của bà con giáo dân và tín đồ Phật tử. Nhờ đó, những ngôi nhà cũ xuống cấp đã được xây dựng khang trang, kiên cố hơn, trong đó có ngôi nhà của bà Chu Thị Lý, xóm 13, thôn Nghĩa Tây có tổng kinh phí xây dựng 145 triệu đồng. Được sống trong ngôi nhà mơ ước lâu, bà Lý cho biết: Bây giờ tôi không còn phải lo sợ mỗi khi trời mưa bão. Tôi rất xúc động vì nhận được sự quan tâm của chính quyền và sự giúp đỡ của bà con trong xã.

Nhờ làm tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khởi đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp huyện Tiên Hải đã huy động nguồn lực trong dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ông Tạ Công Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 340 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 3 gia đình với tổng số tiền 10 triệu đồng; phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân trao 2 con bò sinh kế cho hộ nghèo trị giá 60 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, 100% hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà với tổng trị giá trên 870 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ huyện Tiên Hải sẽ tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh khởi đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

NGUYỄN TRIỆU

Để thiếu nhi vui hè an toàn, bổ ích

Để tạo ra những sân chơi an toàn, bổ ích, thiết thực cho thiếu nhi trong dịp hè, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh chú trọng đổi mới, tổ chức đa dạng hoạt động tại địa bàn dân cư.

Một trong những điểm mới trong chương trình sinh hoạt hè của xã Thụy Xuân (Thái Thụy) là tổ chức cho các em nhỏ học kỹ năng sống. Bên cạnh những buổi tập nghi thức đội, tập múa hát, các bạn nhỏ được học kỹ năng phòng, chống đuối nước. Điều này không chỉ các em thích thú mà nhiều bậc phụ huynh cũng quan tâm. Những bài học được tổng kết bằng việc kiểm tra kiến thức mà các em đã tiếp thu được. Em Nguyễn Trọng Thành Vinh, 9 tuổi, thôn Bình An cho biết: Năm nay em được trải nghiệm nhiều hoạt động mới như trò chơi dân gian, học vẽ kỹ năng sống. Em thấy rất vui khi được tham gia các hoạt động đó. Thành Vinh cũng được Đoàn Thanh niên Công an huyện Thái Thụy tổ chức tham gia chương trình "Em nuôi của Đoàn" với mức hỗ trợ 400.000 đồng/tháng.

Dù còn nhiều khó khăn song các cơ sở đoàn đã có nhiều sáng kiến đổi mới hình thức sinh hoạt hè. Hoạt động múa hát tập thể truyền thống cũng được lựa chọn các bài hát mới, sôi động, hợp với xu hướng hiện nay. Em Trần Lan Anh, tổ 3, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Khi được bố mẹ thông báo Đoàn phường mời tham gia sinh hoạt hè vào tối thứ 2, thứ 4 hàng tuần, chúng em háo hức lắm. Em ríu rít các bạn gần nhà cùng đi. Tham gia sinh hoạt rất vui, được chơi nhiều trò chơi lý thú, bổ ích và còn được tặng quà, chúng em rất thích.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt hè, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, ngay từ cuối tháng 5 các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chủ

động bám sát kế hoạch và chỉ đạo của đoàn cấp trên, tham mưu cấp ủy, chính quyền thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè, tổ chức các hoạt động hè, sinh hoạt đội tại các khu dân cư. Các buổi sinh hoạt hè diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung hoạt động hấp dẫn, hướng dẫn em vào sinh hoạt tập thể, làm việc thiện, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn. Qua đó vừa bảo đảm quyền được vui chơi của trẻ em vừa đáp ứng

nhu cầu của các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em trong những ngày hè.

Cùng với sự vào cuộc của tổ chức đoàn, chính quyền các địa phương cũng hỗ trợ tạo sân chơi mùa hè bổ ích cho trẻ em. Tuy nhiên, theo chi Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy: Mặc dù thời gian nghỉ hè rất dài nhưng do địa phương không bố trí kinh phí cho hoạt động hè. Bên cạnh đó, dù ngành giáo dục có công

văn chỉ đạo nhưng nhiều trường không có sự phối hợp để tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi. Còn tại nhiều địa phương trong tỉnh, hoạt động hè chưa đạt hiệu quả như mong muốn, gần hết hè học sinh chỉ đến xin dấu xác nhận vào phiếu sinh hoạt hè để nộp lại cho nhà trường. Trong khi phụ huynh rất muốn cho trẻ được trải nghiệm nhiều hoạt động, thế nhưng vì điều kiện cơ sở vật chất sơ sài cùng với thiếu nguồn nhân lực nên những buổi sinh hoạt hè ở khu dân cư rất khó thu hút trẻ tham gia. Nhiều cán bộ đoàn chia sẻ: Trước khi các em học sinh nghỉ hè, cán bộ đoàn cơ sở đã được tập huấn nghiệp vụ công tác đội, qua đó thêm kỹ năng, kiến thức để tạo cho sân chơi thiết thực, an toàn, ý nghĩa cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Song có những em được bố mẹ cho đi tham gia các



Một buổi sinh hoạt hè của thiếu nhi phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).



Các em thiếu nhi xã Thụy Xuân (Thái Thụy) tham gia câu lạc bộ vẽ do Đoàn Thanh niên xã tổ chức.

mô hình, câu lạc bộ khác, những kỹ năng mới mà cơ sở đoàn không có nên chưa đáp ứng được đúng như sở thích của trẻ và mong muốn của phụ huynh.

Thiếu nhi vui hè an toàn, bổ ích là mục tiêu trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các cấp bộ đoàn hướng tới. Việc đổi mới nội dung các hoạt động hè cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành, địa phương. Từ các hoạt động hè sẽ tạo cho các em học sinh niềm vui, tâm lý thoải mái để bước vào năm học mới.

KUÂN PHƯƠNG

Gỡ tình trạng quá tải, giảm nỗi lo cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Tước sự gia tăng số người suy thận mạn tính, nhiều cơ sở y tế trong tỉnh đã mở thêm đơn nguyên chạy thận nhân tạo (CTNT), tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người bệnh. Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế, nhất là các bệnh viện tuyến huyện có giải pháp, sớm tổ chức CTNT hoặc tăng số lượng máy lọc máu, giảm nỗi lo cho người bệnh.

đáp ứng được khoảng 50% bệnh nhân trên địa bàn huyện. Thực hiện CTNT từ nhiều năm nay, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 34 máy chạy thận, Bệnh viện 3 máy đã hỏng. Ngoài bệnh nhân cần lọc máu cấp cứu, Khoa đang thực hiện lọc máu chu kỳ cho gần 170 bệnh nhân. Để bảo đảm cho việc chạy thận, Bệnh viện đã bố trí 2 kỹ thuật viên 3 ca chạy. Tuy nhiên, do vận hành liên tục trong thời gian dài, một số máy bị hỏng nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc chạy thận. Có thời điểm người bệnh phải di chuyển đến cơ sở chạy thận khác.

Bệnh nhân Phạm Thị Lân, xã Đông Thanh (Vũ Thư) cho biết: Tôi CTNT từ năm 2021. Mặc bệnh, 1 tuần 3 lần CTNT, mỗi lần cũng mất vài tiếng, chúng tôi không thể làm việc, không có thu nhập, trở thành gánh nặng cho gia đình. Năm 2021, thời điểm hệ thống máy gặp sự cố, người bệnh rất vất vả. Nhiều lần tôi phải đổi từ máy này sang máy khác, thậm chí vận chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Nam Tiến Hải để CTNT. Sức khỏe vốn yếu cộng với việc đi xa, chi phí tiền ăn, ở trọ tốn kém khiến tôi rất mệt mỏi. Máy ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đã cũ, chúng tôi rất mong có những máy tốt hơn để lọc

máu chu kỳ, đỡ lo lắng cho phần đời còn lại.

Bác sĩ Dương Thị Thùy Linh, Phó Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Thực tế vài năm gần đây có những giai đoạn bệnh nhân quá tải. Sau khi được làm cầu tay, bệnh nhân chuyển từ cấp cứu sang lọc máu chu kỳ. Khi chưa có thêm một số bệnh viện CTNT thì việc lọc máu chu kỳ là bài toán khó, đầy thách thức đối với bệnh nhân chưa biết lọc máu ở đâu. Các cơ sở trong tỉnh đã CTNT trước đó cũng chỉ đáp ứng được số lượng bệnh nhân nhất định. Thông thường, sau khi CTNT xong người bệnh có

thể về nhà. Thế nhưng, có thời điểm một số bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chạy thận vì chưa đáp ứng được nhu cầu.

Gỡ tình trạng quá tải

Theo thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 8 cơ sở (gồm các bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Đại học Y Thái Bình, Đa khoa Tiên Hải, Đa khoa Nam Tiến Hải, Đa khoa Quỳnh Phụ, Đa khoa Đông Hưng, Đa khoa Kiến Xương, Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình) CTNT với 147 máy (4 máy hỏng), thực hiện lọc máu chu kỳ cho hơn 660 bệnh nhân. Với số máy chạy, nhân lực và cơ sở vật chất hiện có, việc thực hiện CTNT đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của người bệnh trên địa bàn tỉnh song cũng có thời điểm quá tải do lượng bệnh nhân mới tăng, máy hỏng, nguồn nước có vấn đề, một số người dân các địa phương lần đầu tiên chạy thận... Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trước số lượng người bệnh có nhu cầu lọc máu chu kỳ, CTNT ngày càng tăng, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế, nhất là các bệnh viện tuyến huyện triển khai CTNT. Do đó, từ năm 2022 đến nay đã mở thêm 3 đơn nguyên CTNT tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương. Toàn tỉnh còn một số bệnh viện tuyến huyện chưa thành lập được đơn nguyên CTNT. Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, phân đấu các huyện trong tỉnh đều có đơn nguyên CTNT, đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Chúng

tôi rất mong sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền để các bệnh viện trên địa bàn có thể thực hiện CTNT.

Ngoài việc mở các đơn nguyên CTNT mới, một số đơn vị đang thực hiện chạy thận đã có phương án tăng số lượng máy nhằm bảo đảm người dân tại địa phương được CTNT ngay tại huyện mà không phải đi xa. Bác sĩ Dương Thị Thùy Linh, Phó Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ thêm: Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ chuyển Khoa Thận nhân tạo sang khu vực mới, tăng số máy lên 40 máy, từ đó có thể tiếp nhận nhiều hơn lượng bệnh nhân chạy thận chu kỳ và lọc máu cấp cứu.

Các huyện Đông Hưng, Kiến Xương cũng có kế hoạch tăng số máy chạy thận sau một thời gian vận hành ổn định, hiệu quả. Bác sĩ Phạm Văn Cải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết thêm: Thời gian tới, khu nhà mới của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng hoàn thiện, chúng tôi có thể bố trí thêm 10 máy để phục vụ nhiều người bệnh hơn.

Không thể ghép thận do chi phí cao, nguồn hiến tạng khan hiếm, nhiều người suy thận mạn phải CTNT để kéo dài sự sống. Điều trị lâu dài, tốn kém chi phí, họ không chỉ chịu nỗi đau bệnh tật mà còn bị ảnh hưởng về tinh thần. Vì thế, việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ và an toàn trong quá trình CTNT không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của bệnh viện mà còn giúp người bệnh yên tâm điều trị.

HOÀNG LANH

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Tăng độ tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan công an

Nằm trong các chính sách mới có hiệu lực tháng 8/2023 nổi bật, quy định tăng độ tuổi phục vụ cao nhất trong ngành công an cũng được nhiều người quan tâm. Đây là một trong nhiều điểm mới của Luật sửa đổi Luật Công an nhân dân.

Khoản 5, Điều 1: Luật sửa đổi Luật Công an nhân dân ghi nhận hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan công an như sau:

- Hạ sĩ quan: 47 tuổi (trước đó quy định là 45 tuổi).
- Cấp úy: 55 tuổi (trước đó quy định là 53 tuổi).
- Thiếu tá, Trung tá: Nam 57 tuổi, nữ 55 tuổi (trước đó quy định là nam 55 tuổi, nữ 53 tuổi).
- Thượng tá: Nam 60 tuổi, nữ 58 tuổi (trước đó quy định là nam 58 tuổi, nữ 55 tuổi).
- Đại tá: Nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi (trước đó quy định là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi).
- Cấp tướng: Nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi (trước đó quy định chung là 60 tuổi).

Riêng với sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi với nam và hơn 60 tuổi với nữ (quy định cũ đang là hơn 60 tuổi với nam và hơn 55 tuổi với nữ).

Người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú

Đây là một trong những thay đổi về đăng ký xe từ ngày 15/8/2023 được ghi nhận tại Thông tư số 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Khoản 2, Điều 3 Thông tư 24 nêu rõ, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì được đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp trưng cầu giải biên số xe.

Với quy định như vậy, từ ngày 15/8/2023, người dân hoàn toàn có thể làm thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần trở về địa phương nơi thường trú để đăng ký, cấp biển số xe.

Ngoài việc cho phép đăng ký xe tại nơi tạm trú, Thông tư số 24/2023/TT-BCA còn ghi nhận nhiều quy định mới khác như:

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe được giữ lại biển số để cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Nếu chưa đủ 18 tuổi thì khi đăng ký xe phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Không nộp phạt vi phạm giao thông, người vi phạm không được giải quyết thủ tục đăng ký xe...

(theo baotinh.vn)



Nhân viên y tế kiểm tra máy lọc máu.

Bác sĩ Phạm Văn Cải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chia sẻ: Trước khi đi vào chạy thận, số lượng bệnh nhân đăng ký CTNT tại Bệnh viện đông sông số lượng máy còn hạn chế nên chúng tôi rất khó khi phải sàng lọc người bệnh. Nhu cầu CTNT của người bệnh vẫn rất lớn. Qua rà soát, số lượng máy hiện nay mới chỉ